

Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright**KINH TẾ VĨ MÔ****Bài tập 6**

Ngày phát: 30/12/2015; Ngày nộp: 13/01/2016

Câu 1: Thách thức thật sự cho chính sách tiền tệ ở các nước đang phát triển và các nước thị trường mới nổi (EMs) hiện nay là gì? Tại sao mục tiêu lạm phát (IT) và neo tỷ giá dường như đang có vấn đề? Vì sao các giải pháp thay thế được đề nghị cho mục tiêu danh nghĩa của chính sách tiền tệ lại là NGDPT (mục tiêu GDP danh nghĩa), PEP (neo vào giá xuất khẩu), và cho phép nội tệ lên giá/giảm giá sau các cú sốc ngoại thương tích cực/tiêu cực?

Câu 2: “*Trước tình hình thặng dư cán cân thanh toán lớn trong những năm gần đây ở Trung Quốc, giải pháp kiểm soát vốn và tích lũy dự trữ ngoại tệ đi kèm với chính sách vô hiệu hóa và kiểm soát tín dụng trở thành những công cụ chủ yếu được sử dụng bởi các cơ quan chức trách tiền tệ nhằm hạn chế những tác động đến nền kinh tế nội địa, nhất là đối với các điều kiện tiền tệ trong nước; trong khi sự lên giá nội tệ ở mức độ có thể kiểm soát được có thể là một phương thức khác nhằm chia sẻ tác động này*”

Căn cứ vào tình huống “Vô hiệu hóa tiền tệ của Trung Quốc” và ý nghĩa của lập luận trên đây, hãy cho biết:

- Giải pháp dung hòa ba điều không thể xảy ra đồng thời đã được Trung Quốc thực hiện trong giai đoạn này diễn ra như thế nào và cơ chế của từng giải pháp là gì?
- Vì sao chính sách vô hiệu hóa ngày càng trở nên có vấn đề ở Trung Quốc? Hãy liệt kê những chi phí của chính sách vô hiệu hóa này?

Câu 3: Trong tranh luận về chính sách kinh tế vĩ mô có lập luận cho rằng “Nền kinh tế cũng giống như cơ thể con người, có *sức mạnh tái tạo tự nhiên*”.

- Hãy mô tả tác động ngắn hạn của một sự sụt giảm tổng cầu bằng cách sử dụng sơ đồ AS-AD. Điều gì xảy ra với tổng sản lượng, thu nhập và việc làm?
- Nếu chính phủ không sử dụng chính sách ổn định hóa, điều gì xảy ra với nền kinh tế theo thời gian? Hãy biểu diễn sự điều chỉnh này trên sơ đồ của bạn. Sự điều chỉnh này thường xảy ra trong vòng vài tháng hay vài năm có phải không?
- Bạn có nghĩ “sức mạnh tái tạo tự nhiên” của nền kinh tế có nghĩa là các nhà chính sách nên thụ động trong việc đáp lại hiện tượng chu kỳ kinh tế không?

Câu 4: Kết hợp lý thuyết mô hình EB-IB và sự hiểu biết của bạn về nền kinh tế Việt Nam, hãy xác định vị trí của Việt Nam năm 2015 và đề nghị các chính sách bình ổn theo lý thuyết và theo thực tế mà bạn cho là phù hợp nhất.

Lưu ý: không chỉ định vị trên tọa độ mà bạn phải nêu các dữ liệu hỗ trợ (căn cứ vào tài liệu *Điểm lại - Cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam của NHTG 12/2015* phát kèm và những dữ liệu thu thập được của chính bạn – lưu ý ghi nguồn). Giải thích vì sao chính sách đề nghị của bạn có thể khác với các chính sách đề nghị từ mô hình lý thuyết.